

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH
HUYỆN ỦY TUY PHƯỚC

*

Số: 387-CV/HU

*V/v tăng cường công tác
phòng, chống ma túy*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tuy Phước, ngày 19 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- UBND huyện,
- Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện,
- Các phòng, ban, ngành huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS trên địa bàn.

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn huyện Tuy Phước tiếp tục diễn biến phức tạp; hiện trên địa bàn chưa phát sinh đường dây, ổ nhóm tội phạm vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn; chưa phát sinh tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng, trẻ hóa, chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên, chơi bời lêu lổng, thiếu sự quản lý của gia đình, dễ bị rủ rê, lôi kéo vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các loại ma túy mà các đối tượng thường sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp như: Methamphetamine (đá), Ketamine (khay), MDMA (thuốc lắc, kẹo). Tình hình tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tổ chức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép các chất ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm như: Karaoke, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, nhà cho thuê... Đáng chú ý, một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT vì ham lợi nhuận còn tiếp tay, chừa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy để thu lợi bất chính. Từ đầu năm đến nay, Cơ quan chức năng đã phát hiện 19 vụ 28 đối tượng vi phạm (có cả cán bộ cơ quan nhà nước sử dụng trái phép chất ma túy), trong đó khởi tố 08 vụ 16 bị can về các hành vi Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 37,9688g ma túy các loại; xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ 12 đối tượng, phạt tiền: 18.000.000đ. Tội phạm và tệ nạn ma túy rất dễ kéo theo các loại tội phạm khác, làm tăng nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy năm 2023 và những năm tiếp theo; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh về hậu quả và tác hại của ma túy đối với cộng đồng; nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống ma túy, Thường trực Huyện ủy yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trong huyện, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 61-CT/TW ngày 16/01/2020 của Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy*”; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2016 - 2025; 02 dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “*Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới*”, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*”.

2. Tổ chức phòng, chống ma túy trong các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, trường học; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các tầng lớp Nhân dân, các địa bàn, khu dân cư có nhiều người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, theo phương châm hướng về cơ sở, tạo được sự lan tỏa từ cấp cơ sở; trong đó, tập trung tuyên truyền cho số thanh thiếu niên chậm tiến, người nghiện, người có nguy cơ cao nghiện ma túy và phạm tội về ma túy, chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

3. Duy trì, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; tổ chức biểu dương gương “*Người tốt việc tốt*” trong công tác phòng, chống ma túy; rà soát, thanh loại những mô hình, câu lạc bộ phòng, chống ma túy hoạt động không hiệu quả. Tổ chức, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào phòng, chống ma túy; phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “*Tháng hành động phòng, chống ma túy*” và “*Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6*” bảo đảm hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại các đơn vị và địa phương.

5. Đảng ủy Công an huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện tốt công tác nắm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại từng địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm ma túy trên địa bàn; tập trung rà soát, thống kê số người nghiện, người sử dụng ma túy và lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, nhất là người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp, chủ động có kế hoạch đấu tranh, triệt xóa hiệu quả; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về ma túy; thực hiện tốt công tác gọi hỏi, răn đe với tuyên truyền vận động cá biệt đối tượng, phối hợp cùng các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng phạm tội ma túy chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người nghiện sau cai, người nghiện đang ở cộng đồng để hạn chế phát sinh tội phạm từ số đối tượng này. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các dịch vụ văn hóa, giải trí, nhất là các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, karaoke,... nhằm

phòng ngừa, ngăn chặn không để đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trên lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, không để xảy ra thất thoát, tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép các chất ma túy trên địa bàn.

UBND huyện, Mặt trận và các hội, đoàn thể, các phòng, ban, ngành huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Hiệu trưởng các trường THPT, THCS trên địa bàn nghiêm túc triển khai, thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c BTV Huyện ủy,
- LĐ Văn phòng (đ/c Toàn),
- Lưu VPHU

**T/M. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Văn Hùng